



ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ (ฉบับที่ ๓)

ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้สามารถได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในการใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (งวดที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ (ฉบับที่ ๒) ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน อาศัยอำนาจความในข้อ ๒ (๑) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศให้ยกเลิกความใน ๗. ของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ แทนท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๗. การใช้สิทธิ

เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกร ๑ ครัวเรือน ใช้สิทธิได้ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งข้อมูลเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิชดเชยให้ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ประกอบการจ่ายเงินชดเชย ซึ่งการคำนวณ
การจ่ายเงินชดเชยของ ธ.ก.ส. กรณีที่เกษตรกรมีหลายแปลงระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่างกัน ให้ใช้อัตรา
จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในแต่ละครั้งมาคำนวณการจ่ายเงินให้เกษตรกร”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิชัย โภชนกิจ)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง